

ประโยชน์สุดท้ายของชีวิต



บางกอกเกียน
bangkokian@matichon.co.th

เรื่องของ **“อาจารย์ใหญ่”** พุดบอกกันมานานแล้ว มีผู้คนจำนวนมากไม่น้อยที่แจ้งความแจ้งเบาะแสร่างกายหลังเสียชีวิตแล้วให้กับ สภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลที่เคยไปเจ็บป่วยอยู่นาน เมื่อหายป่วยจึงอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลนั้น พร้อมกับบริจาคอวัยวะอื่น เช่น ดวงตา หัวใจ ตับ ไต ฯลฯ เท่าที่โรงพยาบาลจะรับ

คุณลัก กอแสงเรือง มีอาชีพเป็นทนายความ เคยเป็นนายก สภากาชาดไทยมาแล้วสองสามสมัย เมื่อสองปีก่อนจัดพิมพ์หนังสือ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 ชุด 2 เล่ม วันนั้น คุณลักเป็นกรรมการตรวจสอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตามกำหนด กฎหมายที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัท สมาคม หรือมูลนิธิซึ่งมีรายได้ต้องมี ผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คุณลักส่งข้อความมาว่า

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คือวันรับมอบอาจารย์ใหญ่จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำงาน หารายได้ เลี้ยงดูตนเองและ ครอบครัว รวมถึงเครือญาติ ตายแล้วเขาก็เอาไปเผา

แต่บางคนมีจิตกุศล อยากใช้เรือนร่างของตนเป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายด้วยการอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ใช้ศึกษา เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการใช้วิชาแพทย์รักษาผู้อื่นต่อไป

เมื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ครบปีแล้ว คณะแพทย์โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ อาจารย์และนักศึกษาที่จัดพิธีมอบร่างอาจารย์ใหญ่คืนแก่ ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

พิธีการจึงเกิดขึ้น ผมไปร่วมงานในฐานะผู้เกี่ยวข้องในตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในแต่ละปีมีอาจารย์ใหญ่ประมาณ 300 คน

สำหรับปีนี้มีจำนวน 295 คน ทางโรงพยาบาลมีข้อจำกัด จึงขอให้ป่อเต็ก ตึ๊งมาช่วยสนับสนุน ปีนี้มันเป็นปีที่ 14 แล้ว

ป่อเต็กตึ๊งเป็นมูลนิธิการกุศลที่มีอายุ 107 ปี มีทรัพยากรที่จะช่วย สนับสนุนได้ เห็นได้จากการบริจาคโลงศพประมาณ 300 โลง วัสดุ อุปกรณ์ในการบรรจุเพื่อเคลื่อนย้ายไปวัดที่ได้ประสานงานไว้ แต่ละวัดจะมีเตาเผา 1-2 เตา จึงต้องมีวัดร่วมโครงการจำนวนนับร้อยวัด บุคลากร อาสาของป่อเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่มาช่วยงานจำนวนมากเช่นกัน

วันนี้ (26 เมษายน) มีนักศึกษาแพทย์หลายร้อยคนต่างนำดอกไม้

ธูปเทียนมาขอบคุณ ขอขมาอาจารย์ใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ ใหญ่ ภายใต้การนำของ **รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันวา ตันสถิตย์** ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายป่อเต็กตึ๊งมีกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

เป็นภาพที่ประทับใจในจิตกุศลของทุกฝ่าย ทุกท่าน หลายคนรวมทั้งผมต่างได้ข้อคิดจากงานหลายประการ คือได้เห็นสังขารของชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ทุกคนคงปรารถนาอย่างเดียวกันคือ อยู่อย่างมีความสุข ตายอย่างสบาย ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและคนข้างหลัง การศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนวาระสุดท้าย จะมาถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะได้เข้าใจและรับได้ เพราะไม่มีทาง หลีกพ้นได้ อย่างที่ท่านพุทธทาสสอนว่า ตายเสียก่อนตาย ที่อนุสรณ์ พุทธทาส สวนรถไฟ จตุจักร มีห้องทดลองนิพพาน ใครว่างน่าจะไปดู

ปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนวิชาแพทย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจำนวนมาก ทำให้อาจารย์ใหญ่ขาดแคลน ถ้าท่านจะอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ หรือบริจาคอวัยวะต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่ รอรับบริจาคอยู่นับแสนราย ถ้าท่านมีกุศลจิตจะบริจาคก็สามารถติดต่อ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต หรือโรงพยาบาลหัวเฉียวของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ท่านอาจมีโอกาสมอบอวัยวะในงานเช่นวันนี้ ผมขอ อนุโมทนาในกุศลจิตของท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ครบ-วันหลังมีโอกาสจะนำเรื่องของ **“ป่อเต็กตึ๊ง”** ที่มีมากกว่านี้ มาบอกเล่าให้รับรู้อีก